

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

yêu cầu phải đưa ra những giải pháp thi công cho hợp lý với điều kiện hoàn cảnh. Không được để xuất tăng thêm những chi phí không cần thiết, tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư công trình cho nhà nước.

Cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra một số hạng mục đang xây dựng trên tuyến đường 39B đoạn đi qua thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà).



Cầu La Tiến đang được các nhà thầu tập trung thi công.

Ảnh: MINH ĐỨC

BẢO ĐẢM 100% XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN...

(Tiếp theo trang 1)

để án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đến năm 2020".

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền văn hóa đọc, phong trào đọc sách trong cộng đồng.

VŨ THƯ, QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

quan điểm, nguyên tắc, phương châm lãnh đạo, nhiệm vụ và giải pháp về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; một số nội dung về mục tiêu, quan điểm và giải pháp chủ yếu để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35.

Xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng là đột sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Vũ Thư yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cho từng tập thể, cá nhân bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện hiệu quả các nghị quyết.

* Sáng ngày 13/12, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tại hội nghị, Huyện ủy Quỳnh Phụ đã triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và một số nội dung quan trọng khác. Theo kế hoạch, các cấp ủy đảng trong huyện tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và các chương trình hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, viết bài thu hoạch, thời gian hoàn thành trong ngày 31/1/2019.

43 CƠ SỞ CHĂN NUÔI...

(Tiếp theo trang 1)

nguồn gốc sản phẩm. Việc xây dựng, thiết lập mô hình tổ hợp tác, liên kết trong chăn nuôi được chú trọng với các hình thức: liên kết chăn nuôi gia công với các doanh nghiệp; liên kết chăn nuôi thông qua tổ hợp tác, HTX, hiệp hội chăn nuôi... Cơ hội lớn song cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với chăn nuôi theo chuỗi bảo đảm an toàn dịch bệnh tại Thái Bình, để tồn tại, phát triển bền vững cần có những cơ sở sản xuất, cung ứng những sản phẩm có chất lượng, giá thành hạ, có thương hiệu, truy xuất được nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định về sản lượng.

Tại hội nghị, một số chủ trang trại, tổ hợp tác, doanh nghiệp thu mua, chế biến, giết mổ sản phẩm chăn nuôi đã thảo luận về thực trạng, khó khăn trong hoạt động chăn nuôi, đề xuất các giải pháp hỗ trợ tìm kiếm thị trường, đăng ký nhãn hiệu tập thể...

Cùng tại hội nghị đã diễn ra ký kết thỏa thuận khung về hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chủ trang trại, tổ hợp tác với một số tỉnh lân cận, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

HỢP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 13/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp cho ý kiến về việc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, sơ kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác. Đồng chí Đặng Trọng Khắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Dự kiến hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 và hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào cuối tháng 2/2019. Hội nghị sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua "Cả nước chung sức

xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019; biểu dương, khen thưởng, tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu trong các lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng cho mọi người học tập, khởi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, chỉ tiêu

VŨ THƯ Gặp mặt cán bộ quân đội đã nghỉ hưu

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), sáng ngày 13/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt 1.000 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, trong đó có trên 200 đồng chí nguyên là thượng tá hoặc giữ chức vụ

lãnh đạo, chỉ huy cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên. Mặc dù đã nghỉ công tác nhưng những năm qua đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu vẫn tích cực đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, là những hạt nhân nòng cốt, cá nhân có uy tín tại cộng đồng, gương mẫu đi đầu tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư

ghi nhận đóng góp của các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghĩ công tác trên địa bàn; mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong giáo dục con em; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

HA PHƯƠNG

THÁI THUY Giải quyết gần 94% hồ sơ tiếp nhận của công dân

Năm 2018, Trung tâm Hành chính công huyện Thái Thụy đã tiếp nhận 7.855 hồ sơ của công dân đến làm thủ tục hành chính (TTHC), trong đó 7.362 hồ sơ đã được giải quyết, đạt gần 94%.

Hiện nay, Thái Thụy đã đưa 100% TTHC thuộc 16 lĩnh vực vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện đồng thời bố trí cán bộ, công chức

trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tất cả các ngày làm việc trong tuần. Một số lĩnh vực có số lượng đăng ký TTHC lớn như: tài nguyên, môi trường, đất đai, bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế...

Để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC hướng tới sự hài lòng của người dân, thời gian tới, Trung tâm Hành chính công huyện Thái Thụy tiếp tục nâng

cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, đơn vị, cá nhân. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện rà soát, cắt giảm số lượng và thời gian giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính...

TRẦN TUẤN

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá thế nào với đội tuyển Malaysia ở Mỹ Đình?

(thethaovanhoa.vn) Không nằm ngoài dự đoán là ông Park Hang-seo đã cho các cầu thủ chơi chủ động hơn trước Malaysia ngay tại Bukit Jalil thay vì để đối thủ cầm bóng quá nhiều. Vậy còn lượt về chúng ta đá thế nào?



Có thể nói cách tiếp cận trận đấu của ông Park ở Bukit Jalil rất đúng đắn. Việt Nam đã chơi khác nhiều với trận vòng bảng gặp Malaysia ở Mỹ Đình. Tại vòng bảng, chúng ta đá chậm, chơi lùi sâu và chỉ cầm bóng 34%. Nhưng ở Bukit Jalil, chúng ta đá nhanh hơn và cầm bóng cũng nhiều hơn (42%).

Đội tuyển Việt Nam tuy vẫn đá phòng ngự phản công nhưng không thiên về phòng ngự quá nhiều như ở trận vòng bảng mà phòng ngự bằng cách cầm bóng nhiều hơn, đe dọa khung thành đối phương nhiều hơn. Ở vòng bảng, chúng ta cả trận chỉ dứt điểm 3 lần còn tại Bukit Jalil, chúng ta tung ra tới 15 pha dứt điểm.

Đúng là chúng ta không giữ được lợi thế dẫn bàn nhưng vẫn phải nói rằng nếu Việt Nam không chơi táo bạo như thế tại Bukit Jalil, thậm chí chúng ta có thể thua trận nếu để Malaysia

liên tục tấn công, vây hãm bằng thủ bóng đá tốc độ cao. Nhưng với kết quả hòa 2 - 2 cùng những gì Malaysia thể hiện ở Bukit Jalil thì tuyển Việt Nam sẽ đá thế nào tại chung kết lượt về AFF Cup? Chắc chắn chúng ta vẫn không thể đưa thế lực và đôi công với người Mã vì riêng về sức bền thể lực và tốc độ thì phải xác định là Malaysia nhỉnh hơn chúng ta.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ phải đá phòng ngự phản công và tiếp tục cầm bóng ít hơn đối thủ. Nhưng rất có thể chúng ta sẽ chờ đợi một cách tiếp cận trận đấu giống với trận thắng Malaysia ở vòng bảng hơn là giống cuộc đối đầu ở Bukit Jalil. Dù thế nào Malaysia bắt buộc phải ghi bàn mới có hy vọng vô địch còn chúng ta thậm chí chỉ cần giữ sạch lưới là chắc chắn vô địch nên chúng ta cần chọn kiểu đá hơn người Mã.

Ông Park dù đã tung ra

nhiều đòn đánh gây bất ngờ nhưng chắc chắn vẫn chưa phải đã hết mọi chiêu thức. Nhưng để cho chiều thức phát huy hiệu quả, đạt tính khả thi cao thì nó phải được tung ra vào lúc mà người Mã nản nóng, mất tập trung nhất. Lúc đó chính xác là lúc nào thì chúng ta chưa thể biết nhưng chắc chắn là chừng nào chúng ta giữ sạch lưới càng lâu thì đối thủ của chúng ta càng sốt ruột, tương tự kiểu ông Park đã khiến ông Sven Goran Eriksson cúi đầu kinh nghiệm nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận "dính bạc" ở bàn kết lượt về AFF Cup và lập tức rơi vào bẫy của huấn luyện viên người Hàn Quốc.

Chắc chắn, một cái bẫy tương tự sẽ được ông Park sử dụng để buộc ông Tan Cheng Hoe phải bước vào. Cái bẫy như thế nào? Việt Nam sẽ chơi với hàng thủ và tuyến giữa gần nhau hơn cả trận chung kết lượt

phát triển của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020...

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng cho ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Hoàng Thị Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phương Anh.

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đóng góp ý kiến vào các nội dung trên, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Khắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng cho bản nhất trí đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Hoàng Thị Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phương Anh.

THU HIỀN

Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,66% so với năm 2017

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" năm 2018, vận động toàn thể

cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ quý vì người nghèo. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 tại một số xã, phường trong tỉnh và tổ chức tập huấn chính sách giảm nghèo. Theo kết quả tổng hợp, năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 3,35% (giảm 0,66% so với năm 2017), tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,16% (giảm 0,25% so với năm 2017).

NGUYỄN CƯỜNG

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh phong

Thực hiện công tác phòng, chống bệnh phong, ngành Y tế đã tăng cường công tác truyền thông về bệnh phong; cách phát hiện sớm bệnh phong tại tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đồng thời, duy trì khám lồng ghép phát hiện bệnh phong mới trong hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày tại 286 trạm y tế xã, phường, thị trấn và các bệnh

viện đa khoa tuyến huyện, thành phố. Từ đầu năm đến nay đã có 1.048.817 lượt người được phối hợp khám nhằm phát hiện sớm bệnh phong. Hiện toàn tỉnh đang quản lý 87 bệnh nhân phong, giám sát 3 bệnh nhân phong khác. Công tác phục hồi chức năng, chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân phong tận tụy tiếp tục được duy trì, quan tâm.

HÀ ANH



đi ở Bukit Jalil để bao khoảng trống nhanh hơn nữa và huy động số đông trong vòng cấm cũng nhanh hơn nữa với mục đích là để cầu thủ Malaysia dù có bóng ở bất kỳ vị trí nào trên phần sân chúng ta thì họ cũng lập tức bị vây ráp, dẫn đến việc bế tắc trong phối hợp với đồng đội ở phía trên, bế tắc trong khâu phát triển bóng gần hơn, sâu hơn về khung thành Văn Lâm.

Nếu chúng ta có thể hóa giải mọi nỗ lực lên bóng của đối thủ và giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên thì gần như chắc chắn Malaysia sẽ bị áp lực và khó tránh khỏi tình huống phải chơi mạo hiểm nhiều hơn trong hiệp 2. Đó là lúc ông Park tung đòn sát thủ.

Tất nhiên, dù cầm bóng ít cũng không có nghĩa chúng ta

tuyệt đối chỉ phòng ngự. Vẫn sẽ có phần công, có dứt điểm, có những pha lên bóng chớp nhoáng khi khoảng trống xuất hiện. Nhưng ưu tiên vẫn là giữ sạch lưới trước. Nếu vừa giữ sạch lưới lại vừa có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1 thì đúng là quá lí tưởng và như thế chúng ta sẽ càng khiến quá trình sụp đổ của Malaysia diễn ra nhanh hơn. Nhưng ngay cả khi chưa ghi được bàn thắng nhưng chỉ cần Việt Nam sạch lưới sau hiệp 1 là đối thủ cũng đã áp lực rồi.

Lợi thế sân nhà, cổ động viên nhà hùng hậu, lợi thế 2 bàn sân khách, lợi thế vì có điều kiện để toan tính chiến thuật nhiều hơn... đang cũng có hy vọng vô địch AFF Cup lần thứ hai trong lịch sử cho "Những ngôi sao vàng".

